

๒. สถานะการขยายฝั่งเกาะแสง

ชายทะเลสงขลาเป็นที่ล่องสือในค่านความสวยงามยิ่งของภาคใต้แห่งหนึ่ง แต่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างประเทศมาทัศนอาจรและชมความงามของชายทะเลสงขลาเป็นจำนวนมากตลอดปีมิได้ขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายหาดที่สวยงามเป็นระยะทางยาวเหยียดตั้งแต่แหลมสมิหราลงไปจนถึงหมู่บ้านเกาะแสงเป็นระยะทางเกือบ ๑๐ กิโลเมตร ปัจจุบันชายฝั่งบ้านนี้ได้มีการกระทบกระเทือนจากมลสารต่าง ซึ่งเกิดจากการขาดความสำนึกในการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมอันสวยงามแห่งนี้ อาทิเช่นมีโรงงาน โรงแรม ร้านค้า และหมู่บ้านเรียงรายริมชายฝั่ง เป็นต้น แหล่งถ่ายเทมลสารเหล่านี้ไม่เฉพาะจะกระทบกระเทือนต่อความสวยงามของชายหาดสงขลาเท่านั้น ยังผลเสียหลายต่อเศรษฐกิจของส่วนรวมอีกด้วย อาทิ การร้องเรียนจากสถานีประมงสงขลา ที่ กส. ๐๐๘/๒๒๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๒ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เรื่อง โรงงานผลิตปลาบ่นปล่อยน้ำเสียลงในบริเวณทะเลชายฝั่งบ้านเกาะแสง และจากหนังสือที่ได้แจ้งว่าจำนวนลูกปลากะพงขาวอายุประมาณ ๒๕ วัน ที่จับเตรียมเพื่อจำหน่ายแจกแก่ราษฎร ตายจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตัว เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการศึกษามลภาวะชายฝั่งเกาะแสงขึ้น โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พิจารณาให้เป็นโครงการที่กษาวิจัยของนักศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๒ โดยมีนักศึกษาในงานนี้ ๒ คน และโครงการทะเลสามสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ได้ทำการศึกษาร่วมหนึ่งด้วย แต่ก็ได้ล้มเลิกไปเนื่องจากขาดงบประมาณการวิจัย และโครงการได้สิ้นสุดลงตามวาระ

ชายฝั่งทะเลเกาะแสง มีโรงงานผลิตปลาบ่นอยู่ ๔ โรง คือ โรงงานปลาบ่นการทัศน ห่างจากสถานีเพาะเลี้ยง ของกรมประมง ประมาณ ๑ กิโลเมตร ถัดลงมาเป็นที่หน้าส่วนจำกัดผลิตภัณฑ์ประมงไทย โรงงานปลาบ่นธรรมสารและโรงงานปลาบ่นพัฒนาเจริญ ทั้งหมคอยู่ชายทะเลบ้านเกาะแสง ตำบลเขาขาว อำเภอเมืองสงขลา ได้ระบายน้ำทิ้งจากโรงงานลงสู่ทะเล ทำให้น้ำบริเวณใกล้เคียงมีสีคล้ำจนถึงดำส่งกลิ่นเหม็น บางแห่งบริเวณชายหาดนอกจากทรายจะมีสีคล้ำและเหม็นอย่างร้ายกาจแล้ว ยังมีก้อนอนไคยัวเยี้ยวไปหมด นอกจากนั้นชายทะเลแห่งนี้เป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยอีกด้วย จึงนับได้ว่าเป็นการขาดความสำนึกในความรับผิดชอบต่อมลพิษอย่างยิ่งระหว่างโรงงานปลาบ่นการทัศนและสถานีประมง มีศูนย์วนอพยพซึ่งมีชาววนประมาณ ๕,๐๐๐ คน จากสภาพการกักกวางเบ้องตันจึงทำให้ชายทะเลเกาะแสงขาดความสวยงามและเป็นอันตรายต่อสิ่งที่มีชีวิตบริเวณนี้ด้วยประการต่าง ๆ นอกจากนี้รายงานการศึกษามลภาวะทางทะเลนั้นกระทำเฉพาะอ่าวไทยตอนบนเท่านั้น